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Fyrirspurn

til félagsmálaráðherra um kostnað sveitarfélaga vegna EES.

Frá Svanfríði Jónasdóttur.

1. Hvaða kostnaður hefur lagst á sveitarfélögin vegna ákvæða í EES-samningnum?
2. Hvaða tekjustofna hafa sveitarfélögin fengið til að mæta þessum kostnaði? Svar óskast

sundurliðað eftir verkefnum.

Skriflegt svar óskast.


